

## ข่าวเกษตรชายแดนใต้

### ฝักอบรมเกษตรกร

กลุ่มวิชาการ สวพ.8 ได้จัดฝักอบรมให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสงขลาและสตูล จำนวน 4 หลักสูตร หลักสูตรแรก คือ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน” จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2553 และ 2-3 มีนาคม 2553 มีเกษตรกรเข้ารับการฝักอบรม 458 ราย หลักสูตรที่ 2 คือ หลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักไม้ใช้ดิน” จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 และ 18 มีนาคม 2553 มีเกษตรกรเข้ารับการฝักอบรม 210 ราย หลักสูตรที่ 3 คือ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา” จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2553 มีเกษตรกรเข้ารับการฝักอบรม 266 ราย และหลักสูตรที่ 4 คือ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสวนลองกอง” จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 20, 21, 28 และ 29 เมษายน 2553 มีเกษตรกรเข้ารับการฝักอบรม 403 ราย

### นำเกษตรกรดูงานที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

ระหว่างวันที่ 6-11 พฤษภาคม 2553 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้นำเกษตรกรจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 69 ราย ไปศึกษาดูงาน การผลิตพืช การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดเกษตร โดยเริ่มเดินทางไปศึกษาดูงาน การผลิตข้าวโพดหวาน ณ ศวพ. สงขลา ซึ่งเกษตรกรได้ทราบถึงความแตกต่างของข้าวโพดหวานในแต่ละสายพันธุ์ ทั้งทางด้าน การเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิต รวมทั้งสายพันธุ์ที่มีรสชาติเป็นที่ยอมรับ

ของผู้บริโภค ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในภาคตะวันออก และภาคกลาง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลไม้เมืองตราด หรือ สวนสวรรค์...ตะวันออก จ.ตราด ซึ่งเป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชนเพื่อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่นำมาเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ ภายใต้ยี่ห้อของตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังได้มีการนำแนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำจากเหลือจากการแปรรูปมาผลิตไปโอดีเซล ผลิตสบู่สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า สหกรณ์การเกษตรผลไม้เขาสมิง จ.ตราด เป็นจุดรับซื้อ และรวบรวมผลไม้หลายชนิด โดยเฉพาะในฤดูกาลผลไม้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยมังคุดทุเรียน ลองกอง และสละ เป็นต้น โดยเกษตรกรได้ศึกษาดูงานในด้านการตลาด และการคิดเกรดผลไม้เพื่อการส่งออก

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปลักไม้ลาย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ดำเนินการโดยผู้ใหญ่สุธรรม จันทร์อ่อน ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน โดยเกษตรกรได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในเรื่องการต่อกิ่งไฟ การเลี้ยงไก่อินทรีย์ในสวนไฟ การทำน้ำหมัก การทำปุ๋ยหมักจากเศษเหลือในแปลง การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษเหลือในครัวเรือน การประหยัดต้นกล้า โดยใช้วิธีการทำนาโยน โรงสีข้าวชุมชน การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในพื้นที่ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและยังสามารถเป็นผู้กำหนดราคาผลผลิตได้โดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงจากราคาตลาด ทำให้เกษตรกรได้รับทั้งแนวคิด และแนวปฏิบัติ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจกับเกษตรกรหลายท่าน ๆ ในการนำแนวคิด แนวทางดังกล่าวมาใช้ในสวนตนเอง

## สวพ. 8

## ชวนคุย...

รายการวิทยุเพื่อวิชาการเกษตรก้าวหน้า พัฒนาการผลิตพืชให้มีคุณภาพดี ปลอดภัย และยั่งยืน ...

AM 1269 KHz

วิทยุ มก.สงขลา

ทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ เวลา 16.00 - 17.00 น.

FM 102.0 MHz

พัทลุง

ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 - 15.00 น.

หรือสามารถเปิดฟังได้ทางเว็บไซต์ [www.watlanzae.com](http://www.watlanzae.com)

FM 106.0 MHz

พัทลุง

ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 14.00 น.